

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 37.06 แนวโน้มแกว่ง sideways ในกรอบ 36.90-37.10 รอตตัวเลขศก.สหรัฐ-ประชุมเฟด

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (30 เม.ย. 2567)--นายพูน พานิชพิบูลย์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ที่ระดับ 37.06 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าเล็กน้อยจากปิดวันก่อนที่ระดับ 37.03 บาท/ดอลลาร์

ช่วงคืนก่อนหน้า ค่าเงินบาทผันผวนในกรอบ sideways ตามแนวโน้มเงินดอลลาร์ และราคาทองคำที่แกว่งตัวในกรอบ sideways เพื่อรอรับรัฐบาลจี้ใหม่ๆ ในสัปดาห์นี้ นอกจากนี้ ผู้เล่นในตลาดเริ่มระมัดระวังตัวมากขึ้น หลังค่าเงินเยนญี่ปุ่นผันผวนสูง คล้ายกับช่วงที่มีการเข้าแทรกแซงค่าเงินโดยทางการญี่ปุ่น

สำหรับแนวโน้มของค่าเงินบาท มีแนวโน้มแกว่งตัว sideways ในกรอบไม่ต่างจากวันก่อนหน้า โดยผู้เล่นในตลาดต่างรอลุ้นรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญสหรัฐฯ และผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)

"เงินบาทก็ยังคงเผชิญแรงกดดันฝั่งอ่อนค่าอยู่บ้าง ตามโพลวิธธุรกรรมจ่ายเงินปันผลให้กับนักลงทุนต่างชาติตลอดสัปดาห์นี้ และโพลวิธธุรกรรมซื้อเงินดอลลาร์จากฝั่งผู้นำเข้าในช่วงปลายเดือน" นักบริหารเงินระบุ

นายพูน คาดกรอบเงินบาทวันนี้ จะอยู่ที่ระดับ 36.90-37.10 บาท/ดอลลาร์

\*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยนอยู่ที่ระดับ 156.72 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานที่ระดับ 155.81 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโรอยู่ที่ระดับ 1.0714 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานที่ระดับ 1.0700 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถูวเฉื่อยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท. อยู่ที่ระดับ 37.038 บาท/ดอลลาร์

-นายกช เรียก "ขุนคลังคนใหม่" พร้อม 2 รมช.คลัง-อธิบดีกรมบัญชีกลาง หารือบนตึกไทยคู่ฟ้า เร่งเบิกจ่ายงบ 67 ด้านอธิบดีเผย "เศรษฐกิจ" สอบถามแผนใช้งบ ขณะธนาคาร สถาบันการเงิน พาเหรดขานรับนโยบายรัฐบาล ร่วมกันลดอัตราดอกเบี้ยลง ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน และผู้ประกอบการรายย่อย

-เอกชนลุ้นขุนคลังคนใหม่ฟื้นเศรษฐกิจ โชว์กระตุ่นกำลังซื้อ-แก้หนี้ 'ภูมิธรรม'นำทีมถกจีน-ลาว ขยายเวลาเปิดด่านขนส่งผลไม้ไทยลดปัญหาแออัด สนค.เผยมีนายส่งออกวูบ 10.9% มั่นใจ เม.ย.พลิกกลับมาบวก อสังหาฯซื้อมัค. เพิ่มเชื่อมั่น จั๊ลย 3 เรื่องด่วน

-ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันจันทร์ (29 เม.ย.) โดยเป็นการปรับตัวลงตามทิศทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ ขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และการแถลงข่าวของนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้แนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันจันทร์ (29 เม.ย.) โดยได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ และการชะลอตัวลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร ขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และการแถลงข่าวของนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้แนวโน้มการปรับลด

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

## อัตราดอกเบี้ยในปีนี้

-นักลงทุนจับตาการประชุมนโยบายการเงินของเฟดในวันที่ 30 เม.ย. - 1 พ.ค.นี้ รวมทั้งการแถลงข่าวของ นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกของเฟดในปีนี้ ขณะที่ข้อมูลจากแอลเอสอีจีระบุว่า ตลาดคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเพียง 0.35% ปีนี้ จากที่เคยคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ว่าเฟดจะปรับลดดอกเบี้ย 1.50% ในปีนี้

-นักลงทุนยังรอดูข้อมูลแรงงานของสหรัฐหลายรายการในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนเดือน เม.ย. จาก ADP และตัวเลขการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) เดือนมี.ค., จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนเม.ย.

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้